

## CHI CỤC THỐNG KÊ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ (THỪA THIÊN - HUẾ) XÂY DỰNG SỨC MẠNH BẰNG TÌNH ĐOÀN KẾT



*Nhờ sự đoàn kết nội bộ, đồng tâm nhất trí và phối hợp công việc nhịp nhàng của toàn thể cán bộ trong Chi cục; luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, các cán bộ trong đơn vị đã xây dựng được tình cảm anh chị em đồng chí, đồng nghiệp, thấu hiểu, biết sẻ chia với nhau và biến Chi cục trở thành ngôi nhà chung, là chỗ dựa tinh thần cho mỗi người khi gặp khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.*

Năm 1995, Chi cục Thống kê Thị xã Hương Trà được thành lập với tên gọi Phòng Thống kê huyện Hương Trà. Sau 5 năm hoạt động (năm 2000) đơn vị chính thức được đổi tên thành Chi cục Thống kê Thị xã Hương Trà. Mặc dù có sự thay đổi về tổ chức, được nâng cấp về cơ sở vật chất song về cơ bản nhân lực vẫn không thay đổi. Hiện Chi cục Thống kê Thị xã Hương Trà có 5 cán bộ, trong đó 4 cán bộ có trình độ đại học, tuổi đời trung bình 40 tuổi, phần lớn anh chị em đã dày dạn trong công tác. Đây cũng là một thế mạnh của đơn vị trong hoạt động công tác chuyên môn.

Hương Trà là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên rộng với khoảng 518,5 km<sup>2</sup>, địa hình phức tạp gồm cả đồng bằng, vùng núi, biển và đầm phá trong khi số cán bộ của Chi cục không nhiều, khối lượng công việc hàng năm phải thực hiện là khá lớn, trong khi theo yêu cầu kế hoạch công tác của Cục Thống kê tỉnh, ngoài việc thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm... Chi cục còn cung cấp số liệu kinh tế - xã hội một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, có độ tin cậy cao, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương và các cấp, các ngành.

Để có thể hoàn thành khối lượng lớn công việc, ngay từ đầu năm Chi cục Thống kê Thị xã Hương Trà đã bám sát chương trình công tác của ngành, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ trong đơn vị. Đồng thời căn cứ những yêu cầu phát sinh ở địa phương và nhiệm vụ đột xuất để có kế hoạch điều chỉnh, sắp xếp, bố trí công việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, mỗi cá nhân tự lên kế hoạch và tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ công việc của Chi cục.

Đặc biệt, với việc chủ động tiến hành nghiên cứu các tiêu chí của đô thị loại 4 để đánh giá mức độ đô thị hóa của Thị xã Hương Trà và thống kê các chỉ tiêu chủ yếu của hệ thống tiêu chí đánh giá phân loại đô thị, phục vụ kịp thời cho lãnh đạo địa phương hoạch định các chính sách phát triển đô thị theo hướng bền vững, Chi cục đã được Lãnh đạo địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Trong vòng 5 năm thành tích của Chi cục Thống kê Thị xã Hương Trà ngày một dày thêm: nhiều năm liền được công nhận là Tập thể lao

động xuất sắc; nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư các năm 2009, 2012; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011; Huân chương lao động hạng Ba năm 2013; Cờ thi đua cấp Bộ trong Tổng Điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012; được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ cho đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2012.

Đạt được những kết quả trên trước hết là do có sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế, sự điều hành linh hoạt và quyết liệt với quyết tâm cao của Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan. Nhưng quan trọng hơn cả là nhờ sự đoàn kết nội bộ, đồng tâm nhất trí và phối hợp công việc nhịp nhàng của toàn thể cán bộ trong Chi cục; luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, các cán bộ trong đơn vị đã xây dựng được tình cảm anh chị em đồng chí, đồng nghiệp, thấu hiểu, biết sẻ chia với nhau và biến Chi cục trở thành ngôi nhà chung, là chỗ dựa tinh thần cho mỗi người khi gặp khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Điều này đã tạo nên sức mạnh cho Chi cục Thống kê Thị xã Hương Trà như ngày hôm nay.

Với trên 30 năm thâm niên công tác, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Thị xã Hương Trà Nguyễn Thị Bình chia sẻ: “Các anh chị em trong Chi cục, mỗi người mỗi cảnh, nhưng khi về với ngôi nhà chung này, mọi người rất cảm thông, đoàn kết, luôn giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc”. Công việc của người làm công tác Thống kê không hề dễ chút nào, bởi không phải ai nhìn vào bảng số liệu dày đặc mà cũng biết phân tích, đánh giá, nhận định một cách khoa học và chính xác. Vì vậy, mang trọng trách là người đứng đầu đơn vị và có cả một bề dày kinh nghiệm, Chị Bình dành nhiều thời gian truyền đạt những kiến thức, kỹ năng xử lý số liệu cho các đồng nghiệp trẻ. Với tính cách năng động, vui vẻ và cởi mở, Chị còn là người khơi dậy tinh thần làm việc hăng say ở các anh em trong đơn vị.

Khác với “sếp trưởng”, hai anh Lê Văn Thân và Lê Việt Dũng lại khá trầm tính. Có trên chục năm gắn bó với ngành thống kê, thế nên hai anh là những cánh tay đắc lực của Chi cục trưởng trong công tác chuyên môn cũng như kèm cặp, bồi dưỡng cán bộ trẻ. Nhờ vậy, dù làm việc tại Chi cục chưa lâu song hai cô em Hương Quỳnh và Bích Ngọc đã sớm thích nghi và dần bắt nhịp với công việc của mình.

Phấn khởi với những kết quả đạt được trong những năm qua, các công chức Chi cục Thống kê Thị xã Hương Trà cùng nhau quyết tâm giữ vững tinh đoàn kết, củng cố sức mạnh tập thể để gặp hái những thành tích mới./.

Nhiều năm liền được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc; nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư các năm 2009, 2012; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013; Cờ thi đua cấp Bộ trong Tổng Điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012; được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ cho đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2012.